

พฤษา เรียลเอสเตท ส่ง พลม คอนโด ลุยตลาดย่าน พระราม 2 ครบทุกมิติการใช้ชีวิต ชูนวัตกรรมระบบ ห้องน้ำรูปแบบใหม่

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในปีี้ พฤษา เรียลเอสเตท มีแผนขยายตลาดที่อยู่อาศัยไปยังกลุ่มลูกค้า เซ็กเมนต์ต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ด้วยแบรนด์สินค้าและระดับราคาที่หลากหลาย และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าติดถนนพระราม 2 ที่เป็นวัยรุ่นที่เริ่มทำงาน และกลุ่มครอบครัวขยาย จึงได้เปิด “พลม คอนโด เอ็กซ์ตรา พระราม 2 (Plum Condo Extra Rama 2)” มูลค่าโครงการรวม 3 เฟส 3,200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดคอนโดมิเนียมติดถนนพระราม 2 เป็นโครงการแรกสำหรับทำเลถนนพระราม 2 ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะใกล้แหล่งงาน แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายใกล้จุดขึ้นลง ทางด่วนพระราม 2 ใกล้เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 บีที พระราม 2 เชื่อมต่อไปเส้นทางอื่นๆ ด้วยถนนสายหลัก เช่น ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม ถนนกัลปพฤกษ์ นอกจากนี้ ยังเน้นการออกแบบโครงการ ให้ลงตัวผสมผสานไปกับพื้นที่สีเขียว บนเนื้อที่โครงการกว่า 23 ไร่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Extra Bright Side of Life” มิติใหม่ของที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จำนวน 2,044 ยูนิต ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 เฟสมีการดีไซน์ตัวอาคารโดดเด่นสะดุดตา มีการใช้เส้นสายและสีที่ทำให้เกิดมุมมองในหลากหลายมิติ มีห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำ สวนพักผ่อน ลู่วิ่ง และทางวิ่งจักรยาน (Bike Lane) ที่จัดแยกส่วนในแต่ละเฟส ภายในห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบชุดจาก Modernform โดยเปิดขายห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเจาะตลาดคอนโดในย่านนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้เปิดขายในราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งในละแวกเดียวกันได้ เพราะบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยได้นำนวัตกรรมในการผลิตของโรงงาน Precast ของบริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มาใช้เป็น Total Precast System พร้อมทั้งได้นำนวัตกรรมระบบห้องน้ำจากพันธมิตรรูปแบบใหม่มาใช้ในการก่อสร้าง” อีกด้วย

โครงการพลม คอนโด เอ็กซ์ตรา พระราม 2 ได้นำนวัตกรรมระบบห้องน้ำรูปแบบใหม่มาใช้เป็นโครงการแรกของ พฤษา เรียลเอสเตท ซึ่งจะทำให้หมดปัญหาการรั่วซึม สามารถดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่ายกว่าห้องน้ำทั่วไป โดยระบบห้องน้ำรูปแบบใหม่เปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่มีการควบคุมคุณภาพมาจากโรงงานทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบห้องชุดที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น สนใจแวะชมห้องตัวอย่างพิเศษ! จองเพียง 999 บาท และผ่อนเริ่มต้นที่ 1,999 บาท สอบถามข้อมูลโทร 1739 หรือคลิก www.plum-condo.com/rama2/